

## โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์”

### หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานวิจัย ซึ่งการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนั้นมีจุดเริ่มต้นจากข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี ซึ่งต้องแสดงแนวความคิด กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย และที่สำคัญ ต้องตอบสนองความต้องการของแหล่งทุน และสื่อสารกับแหล่งทุนให้เข้าใจ ยอมรับกระบวนการวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากประเด็นวิจัยนั้น เพื่อเป้าหมายเบื้องต้นที่จะให้ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบันประมาทที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนข้อเสนอโครงการไม่น้อยที่นำเสนอประเด็นวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน อีกทั้งวิธีวิจัยขาดรายละเอียดและไม่ชัดเจน จึงทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสียโอกาสที่ดีในการทำวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงจัดการอบรมเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นการแนะแนวทางให้เกิดการยกระดับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัย มีความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และสามารถพัฒนาโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนมากยิ่งขึ้น

### หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### ระยะเวลาของการฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น.

### สถานที่จัดฝึกอบรม

ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวรางค์กสิกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ที่เป็นบุคลากรวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต และประธานกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

## ลักษณะการฝึกอบรม

ภาคบรรยาย และตอบข้อซักถาม

## กำหนดการฝึกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

13.00 – 13.20 น. ลงทะเบียน

13.20 – 13.30 น. กล่าวนำการฝึกอบรม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิขณน์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

13.30 – 16.30 น. การพิชิตทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

ราชบัณฑิต และประธานกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์  
สภาวิจัยแห่งชาติ

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา 15.00 น.

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้และความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการที่ได้รับ สนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย

## การประเมินผล

ประเมินผลจากผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5